

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกาะข้าวเกษตร
๒. ก.เกษตรไฟเขียว ๒๙๔ ล.แก้ภัยแล้ง
๓. โครงการตำบลละ ๑ ล้านเริ่มกระดืบ
๔. เศรษฐกิจเกษตร : ทิศทางสหกรณ์ปี ๒๕๕๘
๕. รายงานพิเศษ : เตรียมรับมืออย่างพารารอบการผลิตใหม่
๖. พณ.พบสต็อกพุ่งหวั่นปาล์มล้นตลาด จีบกฟผ.ซื้อเพิ่ม - ปรับสูตรไบโอดีเซล
๗. พาณิชย์ฟื้นตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตร
๘. ธกส.จับมือมจส.ปั้นทายาทเกษตรกรรุ่น ๒ ประเคนความรู้หวังดันกลับรับใช้ชุมชน
๙. สั่งตั้งตลาดเกษตร ๖๐ แห่ง ดัดหลังพ่อค้าเอาเปรียบ
๑๐. สั่งชะลอขายข้าวรอบ ๓ หวั่นฉุดราคาตลาดร่วง
๑๑. เชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

หนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์
มติชน
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
แนวหน้า
สยามรัฐ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า

เกาะบ้านเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558... ○ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ร่วมกับหน่วยราชการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว อบรมการูฏีพาทงทะเล และจัดตั้งชมรมูฏีพาทงนวล ยามชายฝั่งทะเล เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ พร้อมหารือเตรียมปฏิบัติงานในช่วงการแข่งขันกีฬาเยาวชน จันทบูรเกมส์ และช่วงวันหยุดยาวเดือนเมษายน 2558 พร้อมรับเกียรติบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรม และลงปฏิบัติงาน... ○ นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมข้าราชการ พนักงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี งบประมาณ 2558 และให้นโยบายในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่

ก่อน... ○ นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์โลกปลอดตอซัง ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ บ้านต้นลำต้น หมู่ที่ 6 ตำบลลำทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการ หมอคืนอาสา และประชาชนร่วมกิจกรรม... ○ ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง นายเมธีศักดิ์ รักดีคง รองอธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน IUU กรมประมง ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พัลลภ ตรีศานนท์ หัวหน้าคณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาการประมง IUU ณ ห้องประชุมกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ชั้น 1 อาคารปรีดาภรณ์สุด กรมประมงเมื่อวันที่

กิด ทางไทย

ก.เกษตรไฟฟ้าเขี้ยว294ล.แก้ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ระดับ กระทรวง ว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 750 โครงการ วงเงิน 294.15 ล้านบาท ให้กับเกษตรกร 23 จังหวัด 134 อำเภอ 337 ตำบล ประกอบด้วย การจัดการแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรของชุมชน 459 โครงการ, การผลิต ทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตร เพื่อการสร้างรายได้ในฤดูแล้งของชุมชน 50 โครงการ, การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 219 โครงการ และ การจัดการเพื่อลดความสูญเสียผลผลิตเกษตร 22 โครงการ

นายชวลิตกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้า ของโครงการสร้างรายได้ฯ ได้มีการจัดทำ โครงการตามความต้องการของชุมชนครบ

ถ้วนแล้วทั้ง 3,046 ตำบล สามารถผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอ จำนวน 2,716 ตำบล ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด 2,001 ตำบล และคณะกรรมการระดับกระทรวงพิจารณา เห็นชอบ 1,455 โครงการ จาก 920 ตำบล ใน 52 จังหวัด วงเงินรวมประมาณ 628,249 ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์ 352,396 ครัวเรือน มีจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า 46,000 ราย ซึ่งทุก ขั้นตอนดำเนินการอย่างรัดกุมและได้รับความ ร่วมมือจากส่วนราชการเป็นอย่างดี

“เบื้องต้น สำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณงวดแรกให้กับ 90 โครงการ 10 จังหวัด 58 ตำบล วงเงิน 39,428 ล้านบาท ได้แก่ ชัยนาท ชลบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง นครสวรรค์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา และคาดว่าจะอนุมัติเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ประมาณ 210,444 ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มั่นใจว่า โครงการนี้จะแล้วเสร็จตามกำหนดภายใน เดือนเมษายนนี้

โครงการตำบล: 1 ล้านเริ่มกระต๊อบ A2

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ระดับกระทรวง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 750 โครงการ เป็นงบ 294.15 ล้านบาท ให้แก่ 23 จังหวัด 134 อำเภอ 337 ตำบล คาดว่าสิ้นเดือน เม.ย.จะอนุมัติได้ครบจำนวนงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ โดยจัดทำโครงการตามความต้องการของชุมชนครบถ้วนแล้ว 3,046 ตำบล ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 2,001 โครงการ งบประมาณที่รอการอนุมัติ 628 ล้านบาท จากงบทั้งหมด 3,500 ล้านบาท โดยจะต้องดำเนินการให้หมดในเดือน เม.ย.นี้ ขณะนี้ได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการทุกวัน

ทิศทางการสหกรณ์ ปี 2558



กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ
ของรัฐบาลอันจะนำไปเกิดประโยชน์แก่มวล
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้สามารถ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

โดยในปี พ.ศ. 2558 นี้ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานและ
จัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ 3 เรื่องหลัก ๆ
เพื่อสนองต่อการดำเนินงานตามเป้าหมายนี้
ได้แก่ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์โดย
ส่งเสริม กำกับ แะนนำการดำเนินงานตามหลัก
การ วิธีการสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์ การ
แก้ไขข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีของ
สหกรณ์ การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
และระบบการตรวจการณสหกรณ์ โดยได้จัดทำ
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ
วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ โครงการส่งเสริม
สหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง โครงการ "การกำกับ



ดูแลและคุ้มครองระบบสหกรณ์" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณ์" เป็นต้น

ส่วนการสร้างความรู้ความเข้าใจแบบโต้ตอบอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมให้แก่ระบบสหกรณ์นั้นจะมีการส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ให้มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบควบคุมภายในที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน



เครือข่าย จะมีการพัฒนาศักยภาพการค้าเป็นธุรกิจพัฒนาตลาดสินค้า ตลอดจนช่องทางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ และเครือข่ายการพัฒนาการตลาด โดยจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าเป็นธุรกิจด้าน

สหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์สู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ด้วยการจัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บริหารสหกรณ์ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำสหกรณ์ โดยจะเน้นที่ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/และสมาชิกชั้นนำตลอดถึงโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในสหกรณ์ และโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์

ด้านการพัฒนาการค้าเป็นธุรกิจและสร้าง



พัฒนาระบบส่งและกระจายสินค้าสหกรณ์

ยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสนับสนุน
โจรสลัดชุมชนในระดับพื้นที่ และส่งเสริมการจัด
ตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรขึ้นและกระจายในภูมิภาคต่าง ๆ ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

สำหรับสหกรณ์นั้นจัดตั้งขึ้นก็เพื่อส่งเสริม
ให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่ง



ร่วมแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรสมาชิกเช่นยางพารา

กันและกัน และช่วย
เหลือส่วนรวม โดย
ใช้หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีงามตาม
พื้นฐานของมนุษย์ เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่
สมาชิกและส่วนรวมให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์

แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์
เป็นการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีผลกำไร
มีทุนเพียงพอ และมีสภาพคล่อง
ที่ดีเพื่อให้สหกรณ์มีความยั่งยืนและ
อยู่รอดต่อไป ผู้บริหารและสมาชิก
สหกรณ์มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือ
กันหากลยุทธ์ในการประหยัดค่าใช้จ่าย

เพิ่มรายได้ให้ทั้งของสหกรณ์และสมาชิกเอง
ที่สำคัญสหกรณ์ควรดำเนินการโดยใช้



พัฒนาฝีมือ

หลักธรรมาภิบาล และสมาชิกควรดำเนินชีวิต
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
การจัดทำบัญชีครัวเรือน และต้นทุนอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
มวลสมาชิกสหกรณ์มีความมั่นคงอย่างมั่นคง
และยั่งยืนตลอดไป.

เตรียมพร้อมรับมือ “ยางพารา” รอบการผลิตใหม่

รายงานพิเศษ....

18

จากสถานการณ์ราคายางพาราที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะกระเตื้องขึ้น รัฐบาลได้เร่งรัดมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจัดการสต็อกยางของรัฐ โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเตรียมความพร้อมรองรับสินค้า “ยางพารา” ที่จะออกสู่ตลาดในรอบการผลิตปี 2558/59 โดยใช้กลไกระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยางพาราเป็นระบบครบวงจร

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบาย



ยางธรรมชาติ (กนย.) ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรพิจารณาจัดตั้งศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้าพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยกระทรวงเกษตรได้แจ้งให้จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพารา 69 จังหวัดดำเนินการแล้ว และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆ ต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งพบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาพาราในทุกพื้นที่

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตพาราในรอบการผลิตปี 2558/59 ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มเปิดกรีดยางรอบใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ กระทรวงเกษตรจึงได้เร่งประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการสินค้าพาราในรอบการผลิตปี 2558/59 พร้อมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การผลิต และสภาวะพาราและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาพาราตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารจัดการสินค้าพาราในรอบการผลิตปี 2558/59 เน้นให้เร่งแก้ปัญหาสำคัญในระดับพื้นที่ อาทิ การร้องเรียนการเข้าไม่ถึงการให้บริการหรือมาตรการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มเร่งรัดติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์

พณ.พบสต็อกพุ่งหวั่นปาล์มล้นตลาด จับกฟผ.ซื้อเพิ่ม-ปรับสูตรไบโอดีเซล

๒ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด โดย พ.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม และเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เพื่อป้องกันปัญหาผลปาล์มสดล้นตลาดหลังผลผลิตเริ่มออกตลาดมากขึ้น ประเมินว่าสต็อกน้ำมันปาล์มดิบจะเพิ่มเป็น 1.5 แสนตันในเดือนมีนาคมนี้ เป็น 2.3 แสนตันใน



พ.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ

เดือนเมษายน จึงต้องออกมาตรการดึงปริมาณปาล์มออกจากตลาด ที่ประชุมมีมติให้ขอกระทรวงพลังงานปรับสูตรการผลิตไบโอดีเซลจากบี 3 เป็นบี 7 เหมือนเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ ช่วยลดปริมาณลง 70,000 ตัน และขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำไปผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงขอความร่วมมือภาคเอกชน ทั้งโรงสกัด โรงกลั่น รับซื้อปาล์มสดจากเกษตรกรในราคาเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 5 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) สำหรับเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเกิน 17% “เรื่งูนี้ผมจะลงพื้นที่เพาะปลูกและรับซื้อปาล์มที่จังหวัดกระบี่ที่สามารถดูแลการรับซื้อผลปาล์มในราคา 5 บาทต่อ กก. จึงอาจใช้ที่กระบี่เป็นต้นแบบผลักดันให้พื้นที่อื่นรับซื้อผลปาล์มตามเป้าหมายที่ กก.ละ 5 บาท

พ.อ.ฉัตรชัยกล่าวอีกว่า วันที่ 23 มีนาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประชุมหารือกับผู้นำเข้าและผู้ค้าปุ๋ย เพื่อขอความร่วมมือจัดหาปุ๋ยราคาประหยัดและคุณภาพเหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละภาคและชนิดพืชตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ให้หาวิธีการลดต้นทุนเกษตรกร ส่วนกรณีที่จะชะลอการเปิดประมูลข้าวรอบ 3 เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตข้าวเปลือกนาปี 2558 และราคาตลาดข้าว แต่ยังใช้การเจรจาขายรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยอยู่ระหว่างหารือกับตุรกีและเกาหลีใต้ สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามและหาวิธีการช่วยเหลือเพื่อพยุงราคาข้าว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้รื้อฟื้นการจัดตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตรทั่วประเทศ 60 ตลาด เป็นจุดซื้อขายข้าวและสินค้าเกษตร เป็นการตัดพ่อค้าคนกลางทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยจะเปิดตัวโครงการในวันที่ 24 มีนาคมนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์

พาณิชย์ฟื้นฟูตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตร

นายบุญฤทธิ์ กล้วยนิมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง “เกษตรกรไทย : นโยบายความร่วมมือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 150 คน ว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะรื้อฟื้นการจัดตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตร โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2558 นี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีพาณิชย์ จะเดินทางไปเปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถใช้เป็นแหล่งเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรได้โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง เชื่อว่าตรงส่วนนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร

ควบคู่ไปกับการจัดตลาดนัดค้าข้าว เพื่อรองรับผลผลิตข้าวนาปีที่จะออกมาสู่ตลาดจำนวนมาก โดยตามแผนจะจัดงานทั้งสิ้น 150 ครั้ง เชื่อว่าการรื้อฟื้นตลาดกลางสินค้าเกษตร และตลาดนัดข้าวเปลือก จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วประเทศ เบื้องต้นคาดว่าจะทำการเปิดตลาดกลางค้าข้าวทั่วประเทศทั้งหมด 10 แห่ง

สำหรับปัญหาภัยแล้งในปี 2558 นี้ ภาครัฐได้หามาตรการช่วยเหลือ โดยเฉพาะการลดผลกระทบจากการทำนาปรัง และการเตรียมความพร้อมการปลูกข้าวนาปี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปบ้างแล้ว และมองว่าเกษตรกรเองอาจต้องให้ความสนใจและปรับวิธีการทำนาตามคำแนะนำ

ของส่วนราชการ และเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำการเกษตรแบบพึ่งพาसरเคมี มาเป็นการใช้วิถีและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศในการทำการผลิต ต้องอาศัยเครือข่ายในการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้สัมมนาได้รับทราบแนวคิดในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และปัญหาอุปสรรคของภาคการเกษตรของไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะสินค้าข้าว รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนในการส่งเสริมเกษตรกรในการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในอนาคต

ธกส.จับมือมจร.ปั้นทายาทเกษตรรุ่น2 ประเคนความรู้หวังคืนกลับรับใช้ชุมชน

ธ.ก.ส.ร่วมมือกับ มจร. ทำโครงการทายาทเกษตรรุ่นที่ 2 มอบความรู้หวังให้กลับไปดูแลชุมชน

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ร่วมมือกับสถาบันเพื่อการพัฒนาเกษตรและชนบท ภายใต้มูลนิธิอาจารย์จำเนียรสาระนาท (มจร.) ซึ่งมีนายเฮ็นนู ชื่อสุวรรณ เป็นประธานมูลนิธิฯ จัดโครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1-30 เม.ย. 2558 รับสมัครบุตรหลานเกษตรกรลูกค้าและผู้นำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความตั้งมั่น

จะกลับมารับใช้ชุมชนเกษตรอินทรีย์อายุระหว่าง 20-40 ปี จำนวน 200 ราย เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นทายาทเกษตรกรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์แต่ละด้าน เช่น การปลูกข้าว มันสำปะหลัง ประมงน้ำจืด รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมต่างๆ จากการปฏิบัติจริง โดยได้ร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นนำประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) และวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศ

สั่งตั้งตลาดเกษตร60แห่ง

- ดัดหลังพ่อค้าเอาเปรียบ
- ขายข้าวได้อีก800บ./ตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่ง ทั่วประเทศ ให้เป็นจุดซื้อขายข้าวและสินค้าเกษตรซึ่งเป็นการตัดพ่อค้า การให้มีการจัดตั้งตลาดกลางเกษตรกรขึ้นมา 80 แห่งทั่วประเทศ เพื่อ คนกลางทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น”

ดูแลการซื้อขายข้าวให้กับชาวนาที่ได้รับราคาที่เป็นธรรม และไม่ถูกเอา ขณะเดียวกันเตรียมสั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศชะลอการ ระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล สำหรับรอบที่ 3/2558 ออกไปก่อน เพื่อ รัตเอาเปรียบจากการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้รายได้เกษตรกร ระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล สำหรับรอบที่ 3/2558 ออกไปก่อน เพื่อ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขายข้าวอย่างน้อย 100-800 บาทต่อตัน โดยจะ ไม่ให้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกต่ำลง เนื่องจากเป็นช่วง เปิดตัวโครงการในวันที่ 24 มี.ค.นี้ ที่จังหวัดนครสวรรค์ อย่างไรก็ตาม กำลังเจรจาขายข้าวผ่านวีซีอาร์รัฐ (จีทูจี) กับประเทศตุรกี และเกาหลีใต้ ยืนยันว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าล่าสุดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตันละ 8,000 บาท ที่ หากได้ข้อสรุปก็จะทำให้สถานการณ์ราคาคีขึ้น และเมื่อรวมกับจีทูจีที่ ความขึ้น 15% แต่หากความขึ้นมากกว่านั้นชาวนาอาจได้ราคาที่ดีกว่า ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ได้แก่ พิลิปินส์ 200,000 ตัน และจีน 2 ล้าน “ในเรื่องของสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศนั้น ได้สั่งการให้ ตันคาดว่าสถานการณ์ราคาข้าวจะไม่เลวร้ายจนเกินไป

กรมการค้าภายในติดตามและหาวิธีการช่วยเหลือเพื่อพยุงราคาข้าว ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่ ในวันที่ 23 มี.ค. จะเชิญ รมว.เกษตร กระทรวงพาณิชย์ได้มีการรื้อฟื้นการจัดตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตร



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

และสหกรณ์ และผู้ประกอบการค้าปุ๋ย มาประชุมเพื่อหาแนวทางลดราคาปุ๋ยเคมี ซึ่งพบว่าเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญของเกษตรกรที่ใช้ปลูกพืชทุกชนิด โดยกระทรวงฯ จะดูแลด้านราคา ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ จะดูแลด้านคุณภาพและการใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกแต่ละแห่ง ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยไม่ตรงวัตถุประสงค์

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องเกษตรกรไทยนโยบายความร่วมมือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หามาตรการที่จะลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในปีี้ โดยเฉพาะการลดผลกระทบการทำนาปรังและการเตรียมความพร้อมการปลูกข้าวนาปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะต้องให้ความสนใจและปรับวิธีการทำนาคตามคำแนะนำของส่วนราชการ ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกข้าว

นาปรังไปยังแล้ว

ส่วนกระทรวงพาณิชย์มีแผนจะรื้อฟื้นการจัดตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตรนั้น โดยในวันที่ 24 มี.ค. 58 รมว.พาณิชย์จะเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์ เปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรโดยไม่มีพ่อค้าคนกลางให้สามารถขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้นอย่างน้อย 100-800 บาทต่อตัน รวมทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น ควบคู่การจัดตลาดนัดค้าข้าวเพื่อรองรับผลผลิตข้าวนาปีที่จะออกตลาดมากซึ่งตามแผนจะจัดทั้งหมด 150 ครั้ง

ด้าน นางกนกพร ดิษฐ์กระจันทร์ เกษตรกรนาข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าได้ปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นไว้แล้ว โดยยอมรับว่าผลผลิตอาจจะได้น้อยลง แต่จะใช้พื้นที่นาที่แห้งแล้งเปลี่ยนมาปลูกพืชผักที่ใช้น้ำน้อย เช่น ปอเทือง เพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่อง รวมทั้งที่ผ่านมามีนาปลูกข้าวอินทรีย์ ทำให้สามารถแปรรูปและขายได้มูลค่าสูงขึ้นเป็นเท่าตัว จากปกติที่ขายได้ 8,000 บาทต่อตัน มาเป็น 12,000 บาทต่อตัน เนื่องจากสินค้าอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้ยอมรับว่าเกษตรกรเองอาจจะมีปัญหาเรื่องการนำไปขาย หรือหาสถานที่ขายบ้างดังนั้นต้องอาศัยกลไกของภาครัฐในการช่วยทำการตลาดให้

สั่งชะลอขายข้าวรอบ 3 หวังลดราคาตลาดร่วง

สั่งปรับเพิ่มสูตรไบโอดีเซล
จากปี 3 เป็นปี 7 มีผล 1
เม.ย.นี้ เชื่อดึงผลผลิตออก
จากตลาดทำราคาสมดุล

“ฉัตรชัย” สั่งชะลอระบายข้าวรอบ 3 หวังลดราคา
ร่วง เร่งดันตลาดกลางหวังเป็นทางเลือกชวนา
ขายข้าวได้ราคา ขณะที่ตุรกี เกาหลี สนซื้อข้าว
เชื่อดิวจีช่วยสถานการณ์ราคาไม่เลวร้าย
บัตราคาข้าวเปลือกหลุดตันละ 8,000 บาท

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้สั่งให้ชะลอ
การระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลสำหรับ
รอบที่ 3/2558 ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้สถานการณ์
ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกต่ำลง เนื่องจาก
เป็นช่วงผลผลิตข้าวนาปรังกำลังออกสู่ตลาด
ยืนยันว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า
ตันละ 8,000 บาท ที่ความชื้น 15% แต่หากความชื้น
มากกว่านั้นชวนาอาจได้ราคาต่ำกว่า

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจา
ขายข้าวผ่านวิธีรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับประเทศตุรกีและ
เกาหลีใต้ หากได้ข้อสรุปจะทำให้สถานการณ์
ราคาดีขึ้น เมื่อรวมกับจีทูจีที่ดำเนินการไป
ก่อนหน้านี้ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ 2 แสนตัน
และจีนอีก 2 ล้านตัน คาดว่าสถานการณ์ราคาข้าว
จะไม่เลวร้ายเกินไป

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่าตนยังได้เร่งผลักดัน
โครงการ “ตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตร”
เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
สามารถเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตร โดยไม่มีพ่อค้า
คนกลางให้สามารถขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น
อย่างน้อย 100-800 บาท รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์
จะเปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรกระจายตาม
ภูมิภาคต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า
เกษตรมากขึ้นควบคู่การจัดตลาดนัดค้าข้าว
เพื่อรองรับผลผลิตข้าวนาปีที่จะออกสู่ตลาด
ทั้งหมด 150 ครั้ง ทั้งนี้เชื่อว่าการรื้อฟื้นตลาด
กลางสินค้าเกษตรและตลาดนัดข้าวเปลือก
จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วประเทศ

เบื้องต้นคาดว่าจะทำการเปิดตลาดกลางค้าข้าว
ทั่วประเทศจะมีทั้งหมด 10 แห่ง

อย่างไรก็ตาม วันที่ 23 มี.ค. นี้ จะเชิญรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ประกอบการ
ค้าปุ๋ยมหาหรือเพื่อทานพวงลดราคาปุ๋ยเคมีซึ่งพบ
ว่าเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญของเกษตรกร
ที่ใช้ปลูกพืชทุกชนิด โดยกระทรวงพาณิชย์
จะดูแลด้านราคาขณะที่กระทรวงเกษตรฯ จะ
ดูแลด้านคุณภาพและการใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
เพาะปลูกแต่ละแห่ง ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยไม่ตรงวัตถุประสงค์

ส่วนผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มนั้น
ที่ประชุมหารือถึงปริมาณผลผลิตปาล์มที่เริ่ม
ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มีมติให้กระทรวง
พลังงานปรับเพิ่มสูตรการผลิตไบโอดีเซลจาก
ปี 3 ไปเป็น ปี 7 เหมือนเดิม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่
1 เม.ย. เป็นต้นไป ซึ่งหากคำนวณปริมาณ
ความต้องการใช้ผลผลิตปาล์มเพื่อนำไปผสม
เป็นปี 7 จะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ตันต่อเดือน

นอกจากนี้ ได้ประสานไปยังกรมไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้นำผลผลิตปาล์มไป
ผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม ในโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่
รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชน ทั้งโรงสกัด
และโรงกลั่น รับซื้อผลผลิตปาล์มสดจากเกษตรกรใน
ราคาเป้าหมายไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท แต่จะ
ต้องมีสัดส่วนน้ำมัน ไม่ต่ำกว่า 17% ต้องขอความ
ร่วมมือให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพ ไม่เร่งเก็บ
ผลผลิตปาล์มก่อนกำหนดด้วย

ทั้งนี้ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์ม ที่เพิ่มขึ้น
ตั้งแต่เดือนมี.ค. ปริมาณ 8.8 แสนตัน จะปริมาณ
เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1.38 ล้านตัน ส่วนเดือนพ.ค. อยู่ที่
1.26 ล้านตัน เดือนมี.ย. จำนวน 1.19 ล้านตัน
ส่วนสต็อกน้ำมันปาล์ม เดือนมี.ค. อยู่ที่
1.5 แสนตัน เดือนเม.ย.อยู่ที่ 2.3 แสนตัน คาด
ว่าเดือนพ.ค.อยู่ที่ 3 แสนตัน และเดือนมี.ย.อยู่ที่
3.5 แสนตัน ส่วนระดับราคา ผลปาล์ม(น้ำมัน
17%) เดือนมี.ค. 2557 เฉลี่ยที่กิโลกรัม
ละ 5.15 บาท ส่วนปี 2558 ในเดือนม.ค. ที่ผ่านม
อยู่ที่กิโลกรัมละ 6.18 บาท เดือนก.พ. กิโลกรัม
ละ 6.31 บาท เดือนนี้ ณ วันที่ 15 อยู่ที่กิโลกรัม
ละ 4.30-5.00 บาท

เชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

นายชนะ แฝงพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมถึงโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนบ้านประดู่วิทยา ต.แม่ป๋ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทั้งเพื่อให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การให้บริการประชาชนในการตรวจสุขภาพ

การจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ การมอบพันธุ์ปลา เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ นำโดยพันเอกอภิรักษ์ รามัญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ร่วมมอบของขวัญให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วยการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสันทรายระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร และการขุดลอกลำน้ำในพื้นที่ จำนวน ๓ ลำห้วย ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย